

แนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง

ดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ.2561 ซึ่งมีทั้งหมด 32 กิจการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีแนวทางในการปฏิบัติก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีจึงสรุปแนวทางการดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1) ราชการส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญาตตามประเภทกิจการที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 32 กิจการ ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทราบก่อนการจัดรับฟังความคิดเห็นไม่น้อยกว่า 15 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้วันที่ 19 มิถุนายน 2562)

2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นก่อนดำเนินการ

3) เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้ขออนุญาตยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาต ดังนี้ (1) แบบรายการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตต้องดำเนินการ (2) แบบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ

ข้อพึงระวัง

1) การดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2561 เป็นการรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการเฝ้าระวังหาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจเป็นผลกระทบต่อประชาชน มิใช่การลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

2) สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการก่อนประกาศกระทรวงฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ไม่ต้องดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็น ตามวรรคท้ายของประกาศฉบับดังกล่าวนี้ “มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาบังคับใช้แก่ผู้ที่รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ”

3) ราชการส่วนท้องถิ่นต้องตรวจสอบสถานประกอบการ ก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

โทร 032-328101 ต่อ 203

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 2 ฉบับได้ที่ QR Code นี้ →

